



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับประจำวันวันที่ 8

เดือนตุลาคม หน้า 5

มูลค่าข่าว 215,520.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ไทย-จีนแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม-การศึกษา

วันเสาร์สบายๆวันนี้มาคุยถึงเกร็ดเล็กๆของความสัมพันธ์ไทย-จีนกันดีกว่า ทั้งสองชาติมีความผูกพันใกล้ชิดคนไทยเกือบครึ่งประเทศมีเชื้อสายจีนปนอยู่ คู่ขนานกับวัฒนธรรมจีนพอสมควร การใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์จึงก่อให้เกิดผลดีตามมามากมาย รวมไปถึงการพัฒนาทางการศึกษา

สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สังกัดรัฐบาลจีน ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ประเทศต่างๆ ของไทยปีนี้ได้มา 26 ทุน ส่งตรงมาที่สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และปีหน้าอาจจะได้เพิ่มเป็น 50 ทุน

คุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น จีนออกค่าเล่าเรียน ที่พัก และประกันสุขภาพให้ ส่วนผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและอาหารการกินเอง

หลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสี่ระยะสั้น 1 ปี เรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่งและไปทัศนศึกษาตามมณฑลต่างๆ สืบลาที่แล้ว คุณหญิง จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนฯ และ ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพิ่งเดินทางไปส่งคณะ

ผู้ได้รับทุนที่มหาวิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง เห็นว่าบรรยากาศดีมากมีนักศึกษาทุกคน ลึกซึ้งและตื่นตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่

ผมเชื่อว่าหลังเรียนจบกลับมาแล้วผู้ได้รับทุนทั้ง 26 คนจะมีส่วนช่วยประสานงานราชการระหว่างไทย-จีน ได้มากพอสมควร รวมถึงประสาน

กับอีกหลายประเทศที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนครั้งได้ด้วย

เห็นมีขั้วครีบท่าการใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางช่วยสร้างประโยชน์ได้มากกว่าเสีย ได้ทั้ง **ความรู้ ภาษา และ คอนเนกชัน**

ก่อนหน้าราว 2 เดือน คุณหญิงก็ได้นำ คณะผู้บริหารและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นำโดย ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ไปเจรจาความร่วมมือและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย. ที่เมืองปักกิ่ง โดยได้เข้าร่วมงาน Joy Dancing 2016 Culture and Art Exchange Week of International Youth ที่โรงละครไป๋ เทียน เจียง ถึง ซ่งทาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒได้โชว์การแสดง "ฟ้อนขันดอก" สร้างความประทับใจจนได้รับคำชื่นชมอย่างมาก

นอกจากนี้มีการเจรจาทันทีกับสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของ Beijing Normal University มหาวิทยาลัยผลิตครูที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่าร้อยปี โดยร่วมลงนามเอ็มโอยู 2 ฉบับ 1. **ร่วมมือจัดตั้งศูนย์อบรมครูสอนภาษาจีนและศิลปวัฒนธรรมจีน** ที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ **ตั้งศูนย์อบรมครูสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย** ที่ Beijing Normal University 2. **แลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์** ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง

ในส่วนของการศึกษาระดับประถมและมัธยม ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่ Beijing Concord College of Sino-Canada โรงเรียนนานาชาติที่โด่งดังมากในปักกิ่ง และได้เจรจาความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการทำเอ็มโอยูกันในอนาคตต่อไป

สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เรื่องของการศึกษา ในด้าน **การท่องเที่ยว** และ **การลงทุน** พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย เพราะสำนักข่าวของจีนได้เสนอข่าวผลการเจรจาความร่วมมือและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในครั้งนี เท้ากับช่วยกระตุ้นให้คนจีนอยากมาเที่ยวไทย หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการต่อยอดเสน่ห์ของเมืองไทย

จีนเป็นทั้งยักษ์ใหญ่และเป็นตลาดใหญ่ ถ้าจับจุดถูก ฝึกลั่นแ่่งๆ ทุกอย่างก็ไปไกล.

ดมกรด

